

phung phung chuy n

Thu, Dec 3 at 10:04 AM

## **Thánh Phanxicô Xavie**

**Hôm nay 3/12 Giáo Hội mừng kính Thánh Phanxicô Xavie Linh mục dòng Tên truyền giáo Tây ban nha (1506-1552). Ngài được mệnh danh là Phaolô thế kỷ XVI. Mừng quan thầy đỡ n nh ai ch n thánh nhân làm quan thầy nhé.**

Cha V ng

1- Gia đình, quê quán: Phanxicô Xavier sinh ngày 7 tháng T năm 1506, ở Tây Ban Nha trong một gia đình quý tộc trong lãnh địa dòng Navarre . Ông là em út của 6 anh chị em. Cha ông là Juan de Jasso, công v n vua John III dòng Navarre. Khi Xavier lên 9 thì cha ông chết. Lên 19 tuổi, Xavier đi học tại trường học Paris. Ông lãnh Công nhân văn chương. Ông đây anh chung phòng với Ignatiô Loyola . Ban đầu Phanxicô không thích Ignatiô, nhưng chính Ignatiô nhận ra tài năng của Phanxicô: đó là con người nhiệt u tham vọng, có thể thành giáo sĩ giỏi, lãnh đạo tốt. Ignatiô thay đổi cuộc đời Phanxicô khi nhận lời mời Chúa Giêsu : " Được lời lẽ có thể gian mà một linh hồn nào có ích gì?" (Mt 16, 26). Trong một thời gian lâu, chàng chiến đấu với tâm tưởng: chọn danh vọng thú vui đời, hay chọn hi sinh. Cuối cùng (năm 1540) nhóm 7 người liên kết lập Tu hội Chúa Giêsu (Society of Jesus, viết tắt là S.J) để phục vụ giáo hội. Phanxicô thọ phong linh mục năm 1537, khi anh được 31 tuổi.

2- Làm linh mục và đi truyền giáo tốt, Nhận: Ignatiô làm bề trên Tu hội, ông có 2 người đi truyền giáo bên ngoài. Một trong hai đã ngã bệnh nặng, Phanxicô được cử đi thay. Trong 5 tháng vượt biển, Phanxicô luôn say sảng niềm mê man. Năm 1542, ông thành Goa nước Ấn, Phanxicô học tiếng địa phương có thể dạy học về giáo lý Chúa Kitô. Ngài dạy trẻ em trẻ em rất nhiều người nghèo, người bệnh, người bệnh công việc, người trong tù. Ông sống với người nghèo, chia sẻ đồ ăn, quần áo như họ. Ngài chinh phục được công ngàn người trở lại đức Chúa. Ông viết thư cho bề trên Ignatiô:

"Tôi khi đến đây, tôi chỉ mong gặp ai lúc nào. Tôi rờ khắp các làng, rờ a tôi cho nhiều trẻ em...Khi tôi đến các làng này, trẻ em không đến cho tôi để kinh nguyện, ăn uống, nghỉ ngơi, nếu tôi chỉ a dấy cho chúng một kinh cầu nguyện. Vì thế tôi hiểu tôi sao nên cầu trời là cầu a những người giêng nhai chúng".

Một lần kia Phanxicô Xavier rờ a tôi cho một em nhỏ gọi n chait, con cầu a một người n Đ nghèo nàn. Khi em nhỏ chait, thánh nhân liền bắt khóc trong nỗi hân hoan vui lòng tôi Chúa. Lý làm tôi, người ta hỏi tôi sao khi thân nhân em bé đau đến khóc than thì ngài lại khóc vì vui quá như vậy. Thánh nhân đáp:

- Nay tôi đã được đến đáp cho mọi cuộc hành trình gian khổ tôi ngày tôi đến xem này tôi gì. Tôi đã gọi và tôi thêm một con trẻ đến tôn vinh Chúa!

Năm 1548, Phanxicô vượt biển qua nước Nhật. Người Nhật giúp ngài làm nhà thờ, ngài dấy đến và Rờ a tôi nhiều người trong đám họ.

Chúng ta biết được nhiều về đời sống người Nhật, như những người ngài viết về cho bạn trên Ignatiô và anh em dòng. Ngài buồn rờn, cô đơn, khó khăn. Trên đất này, Phanxicô vui trong niềm vui tinh thần. Ngài thích cầu với Chúa ngài này: " Xin ban cho con các linh hồn".

3- Chait bạn biển nước Tàu: Mong cầu a ngài là tôi Trung hoa, nước lớn nhất, để rao giảng Tin mừng. Sau những năm vượt biển Nhật. Năm 1552, trên đường qua Trung hoa, ngài bắt bệnh, thu thập cho ngài lên hòn đảo gọi dấy ngài có thể thấy được Trung hoa. Một người đánh cá gặp thầy ngài nằm gọi n chait trên bạn biển, đem ngài về nhà.

Ngày 3 tháng 12 năm 1552, Phanxicô qua đời vì bệnh sốt rét lúc 46 tuổi. Ngài được chôn nơi đất quê người, những người Chúa thờ ng công lớn cho ngài. Phanxicô Xavier được ĐTC Gregoriô 15 nâng lên hiển thánh ngày 12 tháng 3 năm 1622, cùng lúc với B trên Ignatio Loyola. Giáo hội coi thánh Xavier như B nên mong các trẻ truy n giáo. Nhiều người gia và trẻ n học do các linh mục Dòng Tên đi u khi n kính thánh Phanxicô như B nên mong cầu mình. (Người n: Dân Chúa)

Cha Barreto viết về Thánh Phanxicô Xaviê như sau: "Chân bước đi trên đất, miệng nói chuyện trên trời... hình như lúc nào cũng mỉm cười, nhưng lại có trí tuệ và thanh thoát đến nỗi có thể nói không bao giờ ngài cười."

Như là chuyện của Thánh Phanxicô Xaviê, xin cho miệng con luôn nói những chuyện trên trời. Amen.

**Mời bạn suy niệm những câu danh ngôn của ngài nhé:**

***Càng là bạn tốt của nhau chừng nào, anh em càng nói chuyện với nhau chừng này...***  
**(Thánh Phanxicô Xaviê)**

***Tốt cả đau khổ phải nhận là nguồn vui sống cho tôi.*** (Thánh Phanxicô Xaviê)

***Nếu bạn đang gặp nguy hiểm, nếu trái tim bạn đang bị rỉ rỉ, hãy đến Mẹ Maria!*** (Thánh Phanxicô Xaviê)

**Câu nào đánh động bạn nhất? Tại sao?**

Pin on thánh Phanxicô Xaviê

-----